

เพื่อนสนิททางการลงทุน



โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เจ้ากระต่าย vs เจ้าเต่า ภาค 1 และ 2

(เศรษฐา ปรีณอภิชาติ)

วันนี้ขอนำนิทานเรื่องการแข่งขันวิ่งระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้ากระต่ายมาเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุน ก่อนอื่นขอทบทวนภาคแรกก่อนคือ เจ้ากระต่ายได้ท้าแข่งวิ่งกับเจ้าเต่า โดยที่เจ้ากระต่ายวิ่งแข่งนำไปไกลมากทำให้เกิดความกระหยิ่มใจจึงนอนพักแล้วเผลอหลับไป เจ้าเต่าถึงแม้จะเดินตัวมดแต่ก็ไม่ย่อท้อ สุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยก่อนเจ้ากระต่าย สำหรับภาคสอง เจ้ากระต่ายได้เกิดการเรียนรู้แล้วว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้จึงกลับไปท้าเจ้าเต่าอีกรอบ เจ้าเต่าก็รับคำท้าเหมือนเดิม แต่ในรอบนี้เจ้าเต่าได้ตั้งกติกาใหม่ว่าจะต้องแข่งว่ายน้ำ ท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าจะเตรียมตัวมาอย่างดี

นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการลงทุนคือ

- การรู้จักตัวเองหรือทำในสิ่งที่เราถนัด
ถึงแม้เจ้ากระต่ายจะกลับมาท้าทายเจ้าเต่าอีกรอบด้วยความมั่นใจ แต่ก็กลับทำในสิ่งที่ไม่ถนัดคือการแข่งว่ายน้ำ ทำให้พ่ายแพ้เช่นเดิม เหมือนกับการลงทุนหากเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจ แม้เราจะมีคามมั่นใจเพียงใดก็อาจทำให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้มาก
- ไม่อยู่ในความประมาท
เจ้ากระต่ายภาคแรกประมาทเพราะคิดว่านำมาไกลยังงี้ก็เจ้าเต่าก็ไล่ตามไม่ทัน เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับการลงทุน ถึงแม้นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทว่ายังงี้ก็ไม่ขาดทุนก็อาจขาดทุนได้ในท้ายที่สุดถ้าไม่ทำการตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- อดทนไม่ย่อท้อ
เจ้าเต่าภาคแรกเดินอย่างไม่ย่อท้อถึงแม้จะรู้ว่าเจ้ากระต่ายจะวิ่งไวกว่าและนำไปไกลมาก แต่ก็ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุด สุดท้ายก็เข้าเส้นชัยก่อนกระต่าย การลงทุนก็เช่นเดียวกัน หากเราลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและวิเคราะห์ให้ดีแล้ว เราต้องอดทนรอและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แม้เราจะเห็นหุ้นตัวอื่นขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าให้สิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา
- มีความถ่อมตน
ข้อนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรง แม้ว่าเจ้ากระต่ายจะมีความสามารถในการวิ่ง แต่การทำทายเจ้าเต่าในการวิ่งแข่งคล้ายกับการยกตนข่มท่าน นักลงทุนไม่ควรมีความอวดตัวว่าเก่งกว่านักลงทุนท่านอื่น นักลงทุนต้องเปรียบตัวเองเหมือนกับน้ำที่ไม่เต็มแก้วเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อการเพิ่มความรู้ความสามารถ

การทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและประมาทนั้นจะทำให้นักลงทุนขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้เหมือนเจ้ากระต่ายที่ต้องไปแข่งว่ายน้ำ นักลงทุนไม่ควรเอาเจ้ากระต่ายเป็นเยี่ยงอย่างแม้มีความมั่นใจในการทำเจ้าเต่าวิ่ง เพราะเจ้าเต่ากลับไม่ยอมอยู่ในเกมส์ของเจ้ากระต่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเกินร้อยของเจ้ากระต่ายทำให้ต้องเปลี่ยนไปแข่งว่ายน้ำตามกติกาของเจ้าเต่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี นักลงทุนควรเป็นเหมือนเจ้าเต่าคือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัด ไม่ควรออกนอกขอบเขตความรู้ความสามารถของตนเอง และอดทนรอด้วยความมุ่งมั่น

การลงทุนในบริษัทที่กำลังขยายธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ควรเลือกบริษัทที่ขยายงานในขอบเขตที่บริษัทมีความถนัดหรือจุดแข็งของตัวเอง บางครั้งบริษัทนั้นๆ มีความมั่นใจอย่างมากในการเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ออกนอกกรอบของตัวเอง เช่น การออกผลิตภัณฑ์หรือขยายตลาดใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่ถนัดเพื่อแย่งส่วนตลาดของบริษัทอื่นๆ ที่มีจุดแข็งในตลาดนั้นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ บริษัทควรให้คุณแข่งเข้ามาอยู่ในเกมส์ที่ตัวเองถนัดไม่ใช่ไปเล่นตามเกมส์ของคนอื่น เพื่อที่บริษัทจะได้รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของตัวเองที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่น ความมั่นใจและการทำสิ่งที่เข้าใจเป็นสิ่งที่ดี แต่หากยังมีความประมาท ไม่ประเมินตัวเอง สุดท้ายความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย